



Thông Báo, Sự Cho phép và Sự Đồng Ý Tiết Lộ Thông Tin của Phụ Huynh/Người Giám Hộ/Học Sinh Tự Lập về Đăng Ký Cho Học Sinh

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ/HỌC SINH TỰ LẬP

Vui lòng đọc kỹ nội dung sau đây, trả lời tất cả các câu hỏi và ký tên vào biểu mẫu này. Quý vị phải hoàn thành biểu mẫu này cho mỗi học sinh trong mỗi năm học hoặc nếu học sinh chuyển trường.

Tên Học Sinh	Tên Đệm Viết Tắt	Họ	Hậu Tố Tên
Ngày Sinh của Học Sinh	Số ID Học Sinh (nếu biết)	Trường Học Hiện Tại của Học Sinh	

Thông Báo Về Chính Sách Sử Dụng Công Nghệ Được Chấp Nhận Cho Học Sinh: Đối với nhiều hoạt động liên quan đến việc học tập tại trường, con quý vị có quyền tiếp cận với một số tài nguyên công nghệ của Học Khu, bao gồm Internet và Mạng Nội Bộ (Intranet) của Học Khu. Việc truy cập Internet tại trường của con quý vị được lọc để tuân theo Luật Bảo Vệ Trẻ Em trên Internet (Children's Internet Protection Act) và Chính Sách của Hội Đồng Nhà Trường (School Board Policy) 8.125. Con quý vị sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng có thể chấp nhận được nêu trong Chính Sách 8.123, Hướng Dẫn được tham chiếu và Thông Báo Về Các Điều Kiện Để Học Sinh Sử Dụng Công Nghệ Của Học Khu và bị ràng buộc bởi điều khoản của các tài liệu đó. Chỉ có một yêu cầu có giới hạn về sự riêng tư trong phạm vi mà luật pháp yêu cầu liên quan đến việc học sinh sử dụng những tài nguyên công nghệ này. Trước khi con quý vị sử dụng các tài nguyên này của Học Khu, con quý vị sẽ đọc, được đọc cho và/hoặc được giải thích về các tài liệu này và sẽ công nhận bằng phương thức điện tử rằng con quý vị hiểu và đồng ý tuân theo.

Mời quý vị đọc Chính Sách, Hướng Dẫn và Thông Báo này. Nếu quý vị cần hỗ trợ để đọc các tài liệu này, thì quý vị có thể yêu cầu nhà trường trợ giúp. Chính sách có tại: <https://www.boarddocs.com/fl/palmbeach/Board.nsf/Public>. Nhấp vào Chính Sách, ở chương 8 -- Chính Sách 8.123.

Thông báo về việc tiết lộ hồ sơ bệnh án: Các hồ sơ bệnh án của con quý vị hoặc thông tin y tế đã được cung cấp cho trường là các hồ sơ học sinh tuân theo các yêu cầu của Đạo Luật về Quyền Hạn Giáo Dục của Gia Đình và Quyền Riêng Tư (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), 20 U.S.C.A. 1232g. Theo đó, thông tin đó có thể được tiết lộ mà không cần có sự chấp thuận bằng văn bản của phụ huynh/người giám hộ theo sự cho phép của FERPA, bao gồm nếu được sử dụng bởi giáo viên hoặc nhân viên khác của trường có lợi ích giáo dục hợp pháp, hoặc nếu là tiết lộ cho một bên thích hợp và là cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của học sinh hoặc các cá nhân khác.

Quyết định chấp thuận của phụ huynh về việc tiết lộ hình ảnh và thông tin của học sinh: Thông qua văn bản này, tôi cho phép trường học hoặc Học Khu sử dụng hình ảnh chụp, hình ảnh video, bài viết, ghi âm giọng nói, tên, khối lớp, tên trường, sự tham gia vào các hoạt động và thể thao được công nhận chính thức, số đo cân nặng và chiều cao của các thành viên của các đội thể thao, ngày tham dự, các bằng cấp và giải thưởng nhận được, ngày và nơi sinh, và trường học gần đây nhất đã theo học, trong các cuốn kỷ yếu hàng năm, các chương trình tốt nghiệp, các áp phích kịch, các sản phẩm trường học, các trang mạng, các trang truyền thông xã hội, v.v và/hoặc các ấn bản tương tự được tài trợ của trường hoặc Học Khu hoặc các cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông tin tức, các bản phát hành, các bài báo và các hình ảnh được trường học hoặc Học Khu phê duyệt. Tôi cũng cho phép nhà trường hoặc Học Khu tiết lộ cho các cơ quan truyền thông và các tổ chức chính quyền về tên, khối lớp, tên trường của con tôi và các huy chương mà con tôi đã nhận được dành cho thông báo công khai về sự công nhận những thành tích của con tôi. **Tôi hiểu rằng nếu không tích vào ô trống cho phép**, thì tên và hình ảnh của con tôi không được và sẽ không được đưa vào bất kỳ ấn phẩm hay bài trình bày nào, bao gồm cả cuốn kỷ yếu của trường.

Tôi cho phép

Tôi không cho phép

CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH ESE: Theo FERPA, theo các yêu cầu của Bộ Luật Liên Bang (Code of Federal Regulations (CFR)) 34 §99.30 và Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)), tôi cho phép Học Khu Quận Palm Beach, Florida, tiết lộ và trao đổi thông tin học sinh bảo mật của con tôi cho các cơ quan của Tiểu Bang Florida, điều này sẽ cho phép Học Khu Quận Palm Beach nhận tiền bồi hoàn Medicaid cho các dịch vụ học sinh đặc biệt liên quan đến sức khỏe được các trường cung cấp cho con tôi khi ở trường. Tôi hiểu rằng quyết định chấp thuận của tôi là tự nguyện và có thể được rút lại bất cứ lúc nào. Con tôi sẽ tiếp tục nhận các dịch vụ theo Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Plan (IEP)) của con tôi dù tôi có cho phép hay không. Hơn nữa, tôi hiểu rằng tôi không phải đăng ký bất cứ chương trình phúc lợi hoặc bảo hiểm công nào và không phải trả chi phí nào cho các dịch vụ được cung cấp như một phần của Nền Giáo Dục Công Lập Thích Hợp Miễn Phí (Free Appropriate Public Education (FAPE)), và sẽ không có ảnh hưởng nào tới các phúc lợi Medicaid của tôi do sự bồi hoàn của học khu cho các dịch vụ.

Tôi cho phép tiết lộ

Tôi không cho phép tiết lộ

CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Từ chối việc tiết lộ thông tin cho quân đội: Đạo Luật Không Trẻ Em Nào Bị Bỏ Rơi (No Child Left Behind Act (NCLB)) 2001 yêu cầu các học khu cung cấp cho các nhà tuyển dụng quân sự quyền truy cập tên, địa chỉ và số điện thoại của học sinh trung học phổ thông. Phụ huynh có quyền TỪ CHỐI gửi thông tin này. Nếu quý vị **không** muốn thông tin của con quý vị bị tiết lộ cho quân đội nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của phụ huynh, hãy đánh dấu vào ô bên dưới. Mặc dù chúng tôi chấp nhận việc từ chối tại bất cứ thời điểm nào trong năm, nhưng việc gửi từ chối đó trong vòng 10 ngày đầu tiên của năm học sẽ đảm bảo rằng không có thông tin nào bị gửi đi trong năm học này.

Tôi không cho phép tiết lộ thông tin của con tôi cho quân đội.

Theo hình phạt về tội khai man, tôi tuyên bố rằng tôi đã đọc mẫu đơn trên và những điều được nêu trong đó là đúng và chính xác. Đạo Luật Florida Mục 92.525 (3) quy định rằng bất cứ ai cố tình khai sai thông tin thì bị kết tội khai man là phạm trọng tội ở mức độ ba.

Tên Viết In Hoa của Phụ Huynh/Người Giám Hộ/Học Sinh Tự Lập

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ/Học Sinh Tự Lập

Ngày